



ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๑๒๓๑

ศาลากลางจังหวัดแพร่  
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๒๓ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง การเตรียมการและสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของจังหวัดและอำเภอ

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่าในคราวประชุมหารือข้อราชการของ  
กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทยมีข้อสั่งการเกี่ยวกับการ  
จัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยให้  
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้สมพระเกียรติและถือเป็นเรื่องสำคัญเพื่อเป็นการเตรียมการและ  
สนับสนุนจังหวัดและอำเภอ ในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ  
เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงขอให้องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดทำดอกไม้จันทน์ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง  
พระบรมศพให้เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เชิญชวนผู้ที่มีจิตอาสา  
ประชาชน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มมวลชนต่าง ๆ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มชุมชน สถานศึกษา ฯลฯ ร่วมจัดทำ  
ดอกไม้จันทน์ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาจัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ  
จัดทำดอกไม้จันทน์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่สมัครใจ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อให้ดอกไม้จันทน์  
มีรูปแบบและขนาดที่เหมาะสม เตรียมไว้แจกจ่ายให้ผู้เข้าร่วมในพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดและ  
อำเภอด้วย สำหรับรูปแบบ ขนาดของดอกไม้จันทน์ และชুমถวายดอกไม้จันทน์ รอกการประสานจาก  
กระทรวงมหาดไทย อีกครั้งหนึ่ง

๒. เชิญชวนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลุกต้นดาวเรือง เพื่อประดับบริเวณจัดพิธี  
ถวายดอกไม้จันทน์ สถานที่ราชการ หรือสถานที่ที่เหมาะสมอื่น ๆ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน  
เนื่องจากดอกดาวเรืองสีเหลืองอันเป็นสัญลักษณ์ของวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระ  
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีสภาพทนแดด ทนฝน ทั้งนี้ การปลุกต้นดาวเรืองขอให้ปฏิบัติตามวงรอบ  
การเจริญเติบโต ซึ่งจะต้องออกดอกในช่วงระหว่างวันที่ ๒๐ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ (วงรอบการเจริญเติบโต  
ของต้นดาวเรืองตั้งแต่ปลุกจนออกดอกประมาณ ๖๐ วัน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ ทั้งนี้ ขอให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิพันธ์ บุญหลวง)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๓๐๖